

Số /CV - GDĐT

V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo
ATGT trong trường học

Thủy Nguyên, ngày tháng 4 năm 2024

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp về đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) nói chung, ATGT cho học sinh nói riêng và tình hình vi phạm ATGT trong lứa tuổi học sinh cũng như tai nạn giao thông đối với học sinh. Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn thực hiện một số nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp về đảm bảo ATGT, đặc biệt là các văn bản về đảm bảo ATGT cho học sinh, có biện pháp thiết thực và hiệu quả để ngăn chặn tai nạn giao thông xảy ra; Thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền để nâng cao nhận thức của học sinh, phụ huynh học sinh về Luật an toàn giao thông đường bộ với nhiều hình thức phù hợp; tổ chức cho giáo viên, học sinh ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp học sinh, giáo viên vi phạm luật giao thông.

2. Đảm bảo an toàn tuyệt đối ở khu vực cổng trường: Tham mưu với UBND xã/thị trấn bố trí chỗ để xe và hướng dẫn cho phụ huynh dừng, đỗ phương tiện đúng nơi quy định; nhắc nhở tới phụ huynh học sinh và học sinh thực hiện đội mũ bảo hiểm, chở đúng số người theo quy định...Triển khai phân luồng cho học sinh; giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học sinh ra cổng trường và tham gia giao thông an toàn nhất; nhà trường bố trí lịch giờ học, giảm bớt lượng phụ huynh, học sinh tập trung dồn vào khu vực cổng trường; Phối hợp với cơ quan chức năng, các đoàn thể trong việc điều tiết phương tiện giao thông, để xe, đón con em đúng nơi quy định và tham gia đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”... Yêu cầu các bậc phụ huynh: Phải chấp hành các quy định về an toàn giao thông trong quá trình đưa, đón con (dừng, đỗ đúng nơi quy định, khi tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm, không chở quá số người quy định...).

3. Quanh trường học nhất là khu vực xung quanh công trường nếu có công trình giao thông đang thi công hoặc không đảm bảo an toàn, Hiệu trưởng phải có biện pháp đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh, đồng thời có văn bản báo cáo UBND xã/thị trấn, các cơ quan có liên để phối hợp giải quyết, tuyệt đối không để tình trạng mất an toàn xảy ra.

4. Khi có vụ việc tai nạn xảy ra ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng của học sinh yêu cầu Hiệu trưởng phải thông tin và báo cáo ngay bằng văn bản về UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo (*qua văn phòng điện tử hpnet*).

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đồng chí Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Văn Năng